

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
สรุปคำเทศนาของ ศาสนาจารย์ ดร. ศึกษา เทพอารีย์  
( ศึกษานิเทศน์คริสตจักรวัฒนา )

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 เวลา 08.00-08.50 น.

ณ ห้องประชุม อาคารนิลสันเฮสส์

\*\*\*\*\*

**หัวข้อ :** เราจะใช้ผู้ใดไป

**พระวจนะ :** อีสยาห์ 6:8-9 ... และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา" แล้วข้าพเจ้าทูลว่า "ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด" และพระองค์ตรัสว่า "ไปเถอะและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่า 'ฟังแล้วฟังเล่า แต่อย่าเข้าใจ ดูแล้วดูเล่า แต่อย่ามองเห็น' ...

**เนื้อหา :** เราจะใช้ผู้ใดไป พระเจ้าได้ถามผู้เผยพระวจนะ เพราะพระเจ้าทรงทราบก่อนอยู่แล้วแต่พระองค์ถามเพื่อต้องการความสมัครใจจากปากของผู้รับใช้พระองค์ จุดมุ่งหมายของพระองค์ คือ ต้องการความสำเร็จในการทำงาน what is success? and where success come from..? ในพระธรรมยอห์น 15:16 ... ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน ...เป็นคำพูดของพระเยซู เพราะการเกิดผลจะไปถึงซึ่งความสำเร็จ เราทุกคนปรารถนาที่จะมีความสำเร็จในชีวิต เราต้องค้นหาว่าพระเจ้าแต่งตั้งเราไปให้ถึงความสำเร็จ? ทุกอย่างมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น

**ความสำเร็จ คือ อะไร?**

ความสำเร็จของน้ำแข็ง คือ ความเย็น ปฏิทิน คือ บอกวันเวลาถูกและทันสมัย ดินสอ คือ แหลม มีด คือ คม ค้อน คือ แข็ง กาว คือ เหนียวและติดแน่น หลอดไฟฟ้า คือ แสงสว่าง เทียน คือ เปล่งแสง นักธุรกิจ คือ ทำกำไร คุณครู คือ สอนนักเรียนแล้วรู้เรื่องทำให้นักเรียนฟังพอใจ นักเรียน คือ เรียนรู้เรื่อง ส่วนในวันนี้ พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนคริสเตียนและกรรมการสภานักเรียน ความสำเร็จ คือ ทำงานให้ได้เรื่อง

พระเจ้าทรงเป็นผู้มีชัยชนะ ไม่มีวันล้มเหลว พระองค์ทรงทำงานสู่ความสำเร็จเสมอ เพราะฉะนั้นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ คือ ฟังพระเจ้าและอธิษฐาน พระเยซูได้ตรัสว่า น้อยคนที่จะตายเพื่อคนตรงและคนบาป ยกเว้นพระองค์ จงซื่อสัตย์ ไม่ท้อ ไม่เหนื่อย ไม่เลิก ไม่เลิก ทำงานให้สู่ความสำเร็จ

มีเรื่องเล่าว่า ช่างไม้ทำงานอาชีพนี้มานาน คิดว่าจะเลิกประกอบอาชีพนี้ เพราะอายุมากแล้ว แต่เจ้านายขอร้องให้ช่างไม้สร้างบ้านอีกสักหลัง ขอเป็นหลังสุดท้าย แต่ชายหนุ่มก็ปฏิเสธ แต่เมื่อโดนขอร้องก็จำใจต้องทำ สรุปคือทำแบบขอไปที ใจวัสดุไม่ดี ในที่สุดเมื่อสร้างบ้านเสร็จก็

ไปลาเจ้านาย เจ้านายก็หยิบกุญแจที่ชายคนนั้นสร้างเสร็จให้ ถือว่าเป็นของขวัญตอบแทนสำหรับช่างไม้คนนั้น บางคนถูกขอร้อง แต่ทำด้วยความไม่เต็มใจ อย่าลืม สิ่งที่เราจะทำทุกอย่างต้องทำด้วยความรักและความเต็มใจ และสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาตอบสนองเราทุกอย่าง เราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเหมือนได้ทำให้กับพระเจ้า ในพระธรรม โรม บทที่ 12:12... จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลำบาก จงข่มขี้ใจอ่อนอธิษฐาน...และในยอห์น บทที่ 3: 21 ...แต่ผู้ที่ประพฤติชอบก็มาสู่ความสว่าง เพื่อให้เห็นว่า การกระทำของเขานั้นได้กระทำโดยฟังพระเจ้า...สุดท้าย 2 ทิโมธี บทที่ 4: 5... แต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคง จงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก จงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจงกระทำพันธบริการของท่านให้สำเร็จ...

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรแก่ครูทุกท่าน

สรุปคำเทศนาโดย รุ่งนภา นิตยภูมิ ( ครุงานศาสนกิจ )